

แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข้าพเจ้า นายเดชนันท์ ตริยะไพศาล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้สำเร็จตามภารกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย นี้แล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจพร้อมทั้งยอมรับนโยบายดังกล่าวและได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว และได้เผยแพร่เจตจำนงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.therdthai.go.th/>

(ลงชื่อ)

( นายเดชนันท์ ตริยะไพศาล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



เจตจำนงสุจริต  
ของ นายประจัญ ปรัชญ์สกุล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นบริหารราชการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของจังหวัดเชียงราย คือ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + ๖ และ GMS ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่”

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ข้างต้น ข้าพเจ้าจะบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน ข้าพเจ้าจะใส่ใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด จะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ใด ตลอดจนมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรับผิดชอบและยอมรับผลการตัดสินใจและการบริหารของตนเอง และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท โดยจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย